



水果+甜品

FRUITS & DESSERTS
HOA QUẢ & ĐỒ TRÁNG MIỆNG

玫瑰糖沙琪玛
Sachima with Rose Sugar
Bánh Gạo Hoa Hồng

杨枝甘露
Mango Sago, Pomelo, Sweet Soup
Chè Xoài Bưởi

红枣杞香炖官燕
Stewed Bird's Nest With Red Dates And Wolfberry
Chè Tổ Yến Táo Đỏ Kí Tử

养生龟苓膏
Chinese Herbal Jelly with Honey
Quy Linh Cao

流沙汤圆
Glutinous Dumpling with Pecan, Peanut and Sesame Filling, Ginger Syrup
Bánh Trôi Nước Nhân Mè Đen

时令水果拼盘
Seasonal Fruit Plate
Đĩa Trái Cây Theo Mùa

冰淇淋
Ice Cream and Sorbet
Kem Các Loại
Matcha/Coconut/Vanilla/Soursop/Calamansi
Trà xanh/Dừa/Vanila/Măng cầu/Quất

108

98

368

118

138

195

45 per scoop/viên



All prices are quoted in thousands of VND and are subject to a 5% service charge and Government tax (VAT).
Tất cả giá trên được tính theo đơn vị ngàn VND, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và thuế GTGT.

MILD
CAY NHE

SPICY
CAY VÙA

HOT
CAY TÊ



传统茶

TRADITIONAL CHINESE TEA
TRÀ TRUYỀN THỐNG

DAMMANN
FRÈRES
Paris 1692

金桂茶

Osmanthe D'or China
Trà Osmanthus Trung Quốc

Osmanthéd'Or China Tea is a premium tea that combines Chinese tea leaves with the delicate scent of Osmanthus flowers. Osmanthus, a flowering plant native to Asia, is prized for its sweet, faintly scented flowers, often compared to apricots or peaches.

Trà Osmanthéd'Or China Tea là một loại trà cao cấp kết hợp trà Trung Quốc với hương thơm tinh tế của Hoa Mộc Tè. Hoa Mộc Tè, một loài thực vật có nguồn gốc từ Châu Á, được đánh giá cao vì hương thơm ngọt ngào, thoang thoảng của hoa, thường được so sánh với mùi thơm của mơ hoặc đào.

Osmanthéd'Or China Tea是一种优质茶，结合了中国茶叶和桂花的精致香气。桂花是一种原产于亚洲的开花植物，因其花的甜美、淡淡的香味而受到高度赞赏，通常与杏子或桃子相比。

茉莉花茶

Jasmin Chung Hao/Trà Nhài Chung Hao

Jasmin Chung Hao is a premium green tea renowned for its delicate fragrance and flavor. This tea is traditionally crafted in China, predominantly from the Fujian Province, where it is infused with fresh jasmine flowers. The process involves carefully hand-picking jasmine buds during specific months and layering them over the tea leaves to allow for an optimal scenting process.

Trà nhài Chung Hao là một loại trà xanh cao cấp nổi tiếng với hương thơm và vị tinh tế. Trà nhài Chung Hao được chế biến truyền thống tại Trung Quốc, chủ yếu từ tỉnh Phúc Kiến, nơi nó được ướp với hoa nhài tươi. Quá trình này bao gồm việc hái tay những nụ hoa nhài vào những tháng nhất định và xếp chúng lên lá trà để cho phép quá trình ướp hương diễn ra tối ưu.

茉莉花茶是一种享有盛誉的优质绿茶，以其细腻的香气和风味而闻名。这种茶传统上在中国制作，主要产自福建省，采用新鲜的茉莉花进行浸泡。制作过程包括在特定的月份小心采摘茉莉花蕾并将其层叠在茶叶上，以便进行最佳的香气渗透。

铁观音茶

Tieguanyin/Trà Thiết Quan Âm

Tieguanyin tea is known as one of China's "ten famous teas". Tieguanyin tea originates from Xiping town, Anhui district, Fujian province, China with more than 200 years of history. Trà Thiết Quan Âm được biết đến là một trong "thập đại danh trà" nổi tiếng của Trung Quốc.

Trà Thiết Quan Âm có nguồn gốc từ trấn Tây Bình, huyện An Huy, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với hơn 200 năm lịch sử.

铁观音茶 被称为中国“十大名茶”之一。

铁观音茶起源于中国福建省安溪县西平镇，有200多年的历史。

180

原味普洱茶

Original Pu-erh/Trà Phổ Nhĩ

Pu-erh tea is a unique type of fermented tea that originates from Yunnan Province, China. It's well-known for its earthy flavor and potential health benefits.

Trà Phổ Nhĩ là một loại trà lén men đặc đáo có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trà Phổ Nhĩ nổi tiếng với hương vị đất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Pu - Eh茶是一种源自中国云南省的独特发酵茶。它以其泥土的味道和潜在的健康益处而闻名。

100

中国黄茶

Chine Huang Cha/Trà Vàng Trung Quốc

Chine Huang Cha (also known as Chinese Huang Cha) is a Chinese yellow tea, a rare and highly prized variety of tea, often considered intermediate between green tea and white tea in terms of processing and taste.

Chine Huang Cha (còn gọi là Chinese Huang Cha) là một loại trà vàng của Trung Quốc, một loại trà quý hiếm và được đánh giá cao, thường được coi là loại trà trung gian giữa trà xanh và trà trắng về mặt chế biến và hương vị.

中国黄茶（也称中国黄茶）是一种中国黄茶，是一种稀有且备受赞赏的茶，在加工和味道方面通常被认为是绿茶和白茶之间的中间茶。

270

中国云南GFO

Chine Yunnan GFO/Trà Đen Vân Nam

Yunnan Golden Flowery Orange Pekoe (GFO). It is a black tea produced in China's Yunnan Province, which is famous for its characteristic flavor and high-quality tea leaves.

Yunnan Golden Flowery Orange Pekoe (GFO). Đây là một loại trà đen được sản xuất tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, nổi tiếng với hương vị đặc trưng và là trà chất lượng cao.

云南金花橙佩科 (GFO)。这是一种中国云南省生产的红茶，以其独特的风味和优质茶叶而闻名。

350

绿太阳茶

Soleil Vert/Trà Xanh Soleil Vert

Soleil Vert green tea is a type of green tea with a distinctive flavor, mainly produced by the famous French tea company, Dammann Frères. This tea is known for its fresh, sweet and sour taste.

Trà xanh Soleil Vert là một loại trà xanh có hương vị đặc trưng, chủ yếu được sản xuất bởi công ty trà nổi tiếng của Pháp, Dammann Frères. Loại trà này được biết đến với hương vị tươi mát và chua ngọt. Soleil Vert绿茶是一种具有独特风味的绿茶，主要由著名的法国茶公司Dammann Frères生产。这种茶以其清新、酸甜的味道而闻名。

100

云南茶

Yunnan/Trà Vân Nam

Yunnan tea, which comes from Yunnan province in southwestern China, is prized for its rich flavor, variety and many health benefits.

Trà Yunnan, xuất phát từ tỉnh Vân Nam ở miền tây nam Trung Quốc, được đánh giá cao vì hương vị phong phú, đa dạng chủng loại và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

云南茶来自中国西南部的云南省，因其浓郁的味道、种类多样和许多健康益处而受到高度赞赏。

100

茉莉花茶

Mandarin Jasmin/Trà Nhài Quýt

Tangerine Jasmine Tea is a wonderful combination of fragrant jasmine flowers and the sweetness of tangerine, often made with high-quality green tea as a base.

Trà Nhài Quýt là sự kết hợp tuyệt vời giữa những bông nhài thơm ngát và vị ngọt của quýt, thường được chế biến từ trà xanh chất lượng cao.

橘子茶是香喷喷的茉莉花和橘子的甜美的完美结合，通常由优质绿茶作为基础。

270

台湾乌龙茶

Oolong Taiwan Fancy/Trà Ô Long Đài Loan

"Oolong Taiwan Fancy" can refer to a Taiwanese oolong tea, which is often considered a high-quality or premium tea. Taiwan is famous for its oolong teas, which are known for their complexity and unique flavors, often with floral, fruity, and creamy flavors.

"Oolong Taiwan Fancy" dùng để gọi một loại trà ô long Đài Loan, thường được coi là loại trà chất lượng cao hoặc cao cấp. Đài Loan nổi tiếng với các loại trà ô long, được biết đến với sự phức tạp và hương vị đặc đáo, thường có hương hoa thơm, vị trái cây hoặc mùi kem béo ngậy.

"Oolong Taiwan Fancy" 可以指台湾的Oolong茶，通常被认为是优质或优质茶。台湾以其龙茶而闻名，它们以其复杂性和独特的风味而闻名，通常具有花香、果香和奶油味。